

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BÌNH KHIÊM

40 năm

(1977 - 2017)

trồng người trên Cao nguyên Đắk Lắk

Đỗ Văn Phong

Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm



Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Đăng Khoa trao Cờ thi đua của UBND tỉnh Đắk Lắk cho lãnh đạo nhà trường (Ảnh do tác giả cung cấp)

Năm 2017 đánh dấu chặng đường 40 năm xây dựng và trưởng thành của Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm. Khi mới thành lập với tên gọi ban đầu là Trường Phổ thông cấp 3 huyện Krông Pắc, đến năm 2000, nhà trường chính thức mang tên danh nhân văn hóa Nguyễn Bình Khiêm. Năm 2011, Trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

Qua 40 mùa phượng nở trên vùng Cao nguyên Đắk Lắk cũng là 40 năm khẳng định sức sống, sức vươn lên mạnh mẽ của Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm. Từ quy mô ban đầu chỉ có 07 giáo viên và mấy chục học sinh, đến nay, nhà trường đã trở thành một ngôi trường bệ thế với 37 lớp học, hơn 1.300 học sinh. Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy và học. Trên chặng đường vẻ vang đó, nhà trường đã đào tạo được 12.679 học sinh; đóng góp một phần công sức vào sự nghiệp giáo dục chung của tỉnh, của huyện, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

Các thế hệ cán bộ giáo viên nhà trường trải

qua các thời kỳ phát triển với nhiều thăng trầm song ở họ có một điểm chung là luôn nhất tâm vì thế hệ trẻ, vì học sinh thân yêu, không ngừng trau dồi chuyên môn để vun trồng tri thức cho lớp lớp học trò, xây dựng nhà trường phát triển vững mạnh. Chính đội ngũ nhà giáo chất lượng cao, tâm huyết với nghề là nhân tố làm nên thương hiệu Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm. Trường đã có 01 giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia, 28 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt 86,25%. Giáo viên nhà trường có 167 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp tỉnh. Có 249 lượt cán bộ, giáo viên đã được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Có 12 lượt cán bộ, giáo viên



↳ được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Có 78 lượt cán bộ, giáo viên được tặng Bằng khen của UBND tỉnh, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, Ban, Ngành ở Trung ương. Có 04 cán bộ, giáo viên được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hai nhà giáo được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Hiện nay, Trường có 97 cán bộ, giáo viên, nhân viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn.

Theo thời gian, chất lượng đào tạo của Trường có những bước tiến rõ rệt. Từ mái trường này có 37 học sinh giỏi Quốc gia, 346 học sinh giỏi cấp Tỉnh về văn hóa, thể thao, an ninh quốc phòng; nhiều học sinh được tặng giải thưởng Lý Tự Trọng, Nguyễn Thái Bình, Hoa Trạng Nguyên và nhiều học bổng có giá trị khác. Tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện và học sinh tiên tiến bình quân hàng năm đạt 55,5%; học sinh lên lớp thẳng đạt từ 99,45% đến 99,90%. Học sinh có hạnh kiểm khá, tốt đạt từ 97,27% đến 98%. Tỷ lệ học sinh lớp 12 thi đỗ tốt nghiệp THPT đạt từ 96% đến 100%.



Qua 40 năm hình thành và phát triển với những đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen; Trường vinh dự được UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2016-2017.

Kiên trì với phương châm "Tạo dựng môi trường sư phạm lành mạnh, giữ vững kỷ cương, nề nếp dạy và học, có chất lượng giáo dục cao. Giáo dục học sinh có năng lực tự học, sáng tạo, có kỹ năng sống thích ứng với nhu cầu xã hội để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển và tự định hướng vươn lên trong tương lai. Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng dạy học, giáo dục; là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế", thầy và trò Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm sẽ tiếp tục phấn đấu, nối dài những thành tích vẻ vang, nâng cao hơn nữa vị thế nhà trường trên bản đồ phát triển giáo dục tỉnh Đắk Lắk ■